



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี (รายละเอียดตามแบบแปลนโครงการฯ ตามมาตรฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
จำนวน ๔๗ แผ่น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน-
ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างในครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๙๒,๓๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ - 1 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2560

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

/ กำหนดดู...

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้างในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ โครงการชุดลอกคลองทับสงฆ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทับสงฆ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง เวลา ๐๙.๓๐ น.

กรณีผู้เสนอราคา รายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารับทราบแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคามีได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริบเนินอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ถึงวันที่ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://๑๒๒.๑๕๕.๑.๑๕๕/in.chan-๑๐.๑๖๕/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๒๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

เงินจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี จะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดจันทบุรีจะพิจารณายกเลิก การสอบราคาจ้างครั้งนี้ หากไม่ได้การจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี)

หัวหน้าสำนักงาน ป.ภ.จังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี